



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## 11 รมต.ศธ.กลุ่มอาเซียนร่วมพัฒนาไอซีที

### "ประกันคุณภาพ-ปรับหลักสูตร"อุดมฯ พัฒนาอาชีพะ-หนุนม.คิดค้นนวัตกรรม

นายสุลีโล บัมบัง ยูทโยโยโน ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสภาซีเมค ครั้งที่ 42 ซึ่งเป็นการประชุมรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือองค์การซีมีโอ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่เกาะบาหลี่ ประเทศอินโดนีเซีย ว่าที่ประชุมสภาซีเมคเห็นชอบร่วมกันในนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การปฏิรูปการศึกษา 2.การบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 3.การพัฒนาระดับความสามารถของครู อาจารย์ และ 4.การใช้ภาษาในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ และวัฒนธรรม

รายงานข่าวแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างขานรับนโยบาย เพื่อสร้างความร่วมมือ และหาแนวทางพัฒนาในเรื่องการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ และคุณค่าทางการศึกษา ทั้งนี้ นายวิจิตร ศรีสุขอาน รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ของไทย เสนอข้อคิดเห็นในการจัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา ส่วนนายธาร์มาน ชานมูการัทนัม รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ของสิงคโปร์เสนอให้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ หรือครูแกนนำด้านไอซีที ก่อนการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ และนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาแนวทางพัฒนา รวมทั้งรายงานผลการประชุมดังกล่าวแก่ที่ประชุมสภาซีเมคในปีหน้า

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการ ศธ.และผู้แทนระดับสูงจากทุกประเทศ มีมติเห็นชอบต่อข้อเสนอของศูนย์ซีมีโอระดับภูมิภาคในเรื่องการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคดังนี้ สร้างความร่วมมือเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรอุดมศึกษาด้านเกษตรกรรม สนับสนุนความร่วมมือด้านเกษตรกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมให้มีสัญลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่วมกันต่อการพัฒนาการศึกษาของภูมิภาคในประเด็นอื่นๆ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถของอาชีวศึกษาในสาขาด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ มีบทบาทในการพัฒนาคิดค้นหลักสูตรนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้ง การพัฒนาการบริหาร และจัดการภายในโรงเรียน

ทั้งนี้ การประชุมสภาซีเมคครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในปี 2551 ที่ประเทศมาเลเซีย